



สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต  
ถ. ติวานนท์ จ.นนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๐๖ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๕๗



กรมสุขภาพจิต  
Department of Mental Health

**ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์**

วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ตลอดระยะเวลา ๑๙ ปี ที่จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนดำเนินงานตาม ๓ ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ เพื่อร่วมดูแลบุตรหลานและประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดสุรินทร์ เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ ๑ และโรงเรียนมัธยมศรีสำเภากุล เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ ๒ และมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ ๖ – ๒๔ ปี จำนวน ๖๖๕,๙๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๑ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งสิ้น ๗๐๖ ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ แห่ง มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE เข้าสู่ระดับประเทศรุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๗ รุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ปัจจุบันมีอายุครบ ๑๑๓ ปี เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีนักเรียนจำนวน ๓,๓๘๒ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๑๒ คน ได้นำเสนอหลักการการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ร่างกาย มีคุณธรรมและจริยธรรม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ให้ดูแลช่วยเหลือกัน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถที่หลากหลาย ตามความสนใจและความชอบของตนเอง พัฒนาความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การคิดวางแผน การมีจิตอาสา เสริมสร้าง ความภาคภูมิใจในตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเป็นอย่างดี

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุรวิทยาคาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีการดำเนินการโดยยึดหลัก ๓ ก ๓ ย จัดกิจกรรมโดยเน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิก มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเรื่องยาเสพติดให้สมาชิก กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังโรงเรียนเลิก มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จัดกิจกรรมสร้างสุขตามความสนใจของสมาชิก มีตารางกิจกรรมให้สมาชิกที่สนใจเข้าร่วม เช่น กิจกรรมผลิตเครื่องประดับจากเส้นไหม ผลิตสายคล้องแมส การแฟนท์กระเป๋ การเต้น cover dance กิจกรรมภาษาสร้างสรรค์ และกิจกรรมพัฒนา EQ

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยา ยกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓๐ คน ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพยาเสพติด พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำ ในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม